



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๕

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ตามหนังสือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๗๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาให้มีความสำคัญในการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด รวมทั้งแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผล จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ในฐานะผู้นำในการแสวงหาข้อมูลนักเรียนที่จะขาดโอกาสในการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัด เพื่อให้ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรฯ./โทรสาร ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓



เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดมณฑล
เลขที่รับ 662
วัน/เดือน/ปี 10 มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา 13.29 ก.พ.อ.

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๓๗/๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๓๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด รวมทั้งแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้แจ้งจังหวัดทราบแนวทางและให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามปฏิทินการดำเนินงานที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผล จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ในฐานะผู้นำในการแสวงหาข้อมูลนักเรียนที่จะขาดโอกาสในการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัด เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับต่อไป



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๒๒ ต่อ ๒๑๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน : สิริินภา สารภาพ โทร. ๐๙๙-๐๕๐-๘๓๓๗